



ประกาศโรงพยาบาลปางศิลาทอง
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลปางศิลาทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายมานี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สทิพย์ กลิ่น

(นายสิทธิ ภาคไพบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง

**บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

ลำดับที่ ๑	นางสาวรัชณี อำนวยพันธ์วิไล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒	นางสาวลูกน้ำ อุ่นอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๓	นางสาววีณา รื่นรอย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔	นางवासนา ชาลีนิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๕	นางสาวฐานิยา อินหนองฉาง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางสาวชนาพร แสงมณี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๗	นางสาวทิพย์สุดา พันธย์ม	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๘	นางเครือวัลย์ พัฒนแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๙	นายประวิทย์ พันภู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๐	นายวรวิโรจ วรรณวิ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๑	นางสาวศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๒	นางสาวอนุสรรา คำนนท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๓	นางจินตนา ด้านปาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๑๔	นางสาวชบา ไชยเชษฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๕	นางมณฑล ธวัชวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๖	นางสาวรัชฎาพร อินทปต์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๗	นางเกวลี สังเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๘	นางสาวรุ่งนภา นิธิมณีรัตน์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๙	นางสาวจิระประภา เข้าใจการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๐	นางสาวฤดี พันธุ์เขียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๑	นางภรณ์จิรา โตโล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๒	นางสาวนริศรา สังฆบุรณ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒๓	นางสาวน้ำผึ้ง ชากรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๔	นางสร้อยทิพย์ ชมภู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๕	นางสาวธนาภรณ์ สนธิสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๖	นางสาวนันทนา แคนอินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๗	นางสาวเมธาวี ปรีกมานนท์	เภสัชกรปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๘	นางฤดีสรวง กุลมาลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๙	นายนิติกร นาไทย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ลำดับที่ ๓๐	นางสาววิษุพันธ์ ขอบคุณ	เภสัชกรปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๑	นางสาวรักชวดี นานานพนนท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๒	นางจารินี รักษาสิทธิ์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
ลำดับที่ ๓๓	นางสาวนภสร ชูแสง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๔	นางสาวยอดขวัญ รอดกสิกรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑	นางสาวศรัญญา ศรีวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒	นางสาวปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๓	นายสุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล	เภสัชกรชำนาญการ
ลำดับที่ ๔	นางสาวทิพภรณ์ พงษ์ศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕	นางสาวชัชฎาภรณ์ กันชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางสาวสุวิรี ช่างวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๗	นางสาวปณิตา กิตสดาอยู่รัช	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๘	นางสาวจีรพรรณ หาญลำยวง	ทันตแพทย์ชำนาญการ